

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, ตลาดรอดูผลการประชุม กนง.ช่วงบ่ายวันนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่นักลงทุนชะลอการเข้าตลาดเพื่อรอดูผลการประชุมพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ที่จะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้

*ดิลเลอร์ คาดค่าเงินบาทวันนี้จะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 33.70-33.80

*โพลล์รอยเตอร์ คาดว่า กนง.จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ 1.50% หลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหนือความคาดหมายไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินขยับลงในวันนี้ แต่ยังคงได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเจรจาเรื่องวิกฤติหนี้กรีซ

*ยูโรขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดยยูโรยังคงฟื้นตัวขึ้น หลังจากดิ่งลงแตะ 1.1082 ดอลลาร์ในวันจันทร์ที่ผ่านมา

*ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อเทียบเยนในวันนี้ แต่ยังคงอยู่ห่างจากจุดสูงสุดรอบ 13 ปีที่ 125.86 เยน ที่ทำไว้ในวันศุกร์ที่แล้ว

*นักลงทุนมุ่งความสนใจในระยะสั้นไปที่กรีซ โดยการเจรจาระหว่างกรีซกับกลุ่มเจ้าหนี้ ที่กรุงบรัสเซลส์ ยังคงดำเนินต่อไป และคาดว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญในสัปดาห์นี้

*โครงการเงินช่วยเหลือที่กรีซได้รับจากสหภาพยุโรป(อียู) และไอเอ็มเอฟ จะหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนนี้ และกรีซอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ถ้าไม่มีการทำข้อตกลงใหม่

*วันอังคาร ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 499.33 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ในทุกช่วงอายุ 1.71 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปี ซื้อสุทธิ 1.32 พันล้านบาท

*09.20 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.73/75 จาก 33.72/74 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.052/151 จาก 37.945/969 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 124.35/40 จาก 124.32 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1292/93 จาก 1.1283 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านี้ยังนั่งอยู่ ตลาดคงรอดดู กนง.ในช่วงบ่ายว่าจะออกมายังไง แต่คิดว่ารอบนี้คงไม่มีอะไร น่าจะคงตอกเบียดไว้ ไม่น่าจะ surprise อีก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้